



Press 136 / วันที่ 9 กันยายน 2557

กรมการขนส่งทางบก จับมือ บริษัท ทรู มัศจรรย์ จำกัด ให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านมือถือ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ และเพิ่มช่องทางเลือกการรับชำระภาษีที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น เริ่มให้บริการ 14 พ.ย.นี้

วันนี้ (9 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.) ณ ห้องประชุม กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายปยุตต์ วัฒนวิจิตรกุลวงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู มัศจรรย์ จำกัด หรือ (TRUEMONEY) ได้ร่วมแถลงข่าวการรับชำระค่าภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ด้วยการให้บริการผ่านวอลเล็ทบายทรูมัศจรรย์ แอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยเจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่าน Application “Truemoney vallet” บนโทรศัพท์มือถือครอบคลุมทุกเครือข่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป หลังจากที่ได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถบนมือถือเครือข่าย AIS ไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น

นายจิรุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านมือถือผ่านวอลเล็ทบายทรูมัศจรรย์ แอปพลิเคชันบนมือถือ ครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการ “พัฒนาระดับการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย” ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และลดระยะเวลาการเดินทางติดต่อกับหน่วยงานราชการได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งตั้งเป้าหมายในการขยายการให้บริการโทรศัพท์มือถือบนเครือข่ายอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตด้วย

สำหรับรถที่จะชำระภาษีประจำปีบนมือถือ ได้แก่ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และไม่ใช่ก๊าซ CNG หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี โดยต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยจากรถหรือสามารถสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบนั้นได้ ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีครั้งถัดไปได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 60 บาทเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสอบถาม Call Center 1584 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายปณณมาศ วิจิตรกุลวงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทูร มั่นนี้ จำกัด กล่าวว่า “ทูร มั่นนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรรมการขนส่งทางบก ในการให้บริการชำระค่าภาษีรถประจำปี ผ่านวอลเล็ตบายทูร มั่นนี้ แอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าทุกค่ายมือถือ ที่ต้องการชำระค่าภาษีรถยนต์ให้ง่าย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น จากเดิมที่ลูกค้าต้องเข้าไปลงทะเบียนในเว็บของกรรมการขนส่งทางบก และนำบาร์โค้ดไปชำระเงินที่จุดรับชำระทูร มั่นนี้

ปัจจุบันเราได้ออกแบบแอปพลิเคชันที่ง่ายตายและสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน วอลเล็ตบายทูร มั่นนี้ จาก Apple App Store หรือ Google Play Store มาไว้บนมือถือ เปิดบัญชี ทูร มั่นนี้ และลงทะเบียนผู้ใช้ ใส่ข้อมูลทะเบียนรถ เลขที่กรมธรรม์ และพรบ. เพียงเท่านี้ก็สามารถชำระค่าภาษีรถได้อย่างรวดเร็วและง่ายตาย พร้อมมั่นใจได้ด้วยระบบความปลอดภัยระดับสูง มีการส่ง OTP (One Time Password) ทุกครั้งที่มีการทำรายการ ฟังก์ชันบันทึกเป็นรายการโปรด และ SMS แจ้งเตือน ไม่ให้ลูกค้าพลาดการชำระค่าภาษีรถในครั้งต่อไป โดยจะเปิดให้บริการแอปพลิเคชันใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป พร้อมรับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชำระค่าภาษีรถผ่านวอลเล็ตบายทูร มั่นนี้ ฟรี ค่าธรรมเนียม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อีกด้วย”

.....

ดารณี /ข่าว / พิมพ์ (8 ก.ย.57)